



# ข่าวกองบริหารงานบุคคล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

บอกเล่า ๙ - ๑๐ ข่าวจากกรมบัญชีกลาง

## กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58

กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้

นายอารีพงศ์ ภูษัฒม์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ หากเลือกกลับไปใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่กฏหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะได้รับเงินสะสม และดอกผลคืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว หลังออกจากราชการและมีสิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก จะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ

สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฏหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยวิธีหักลบคบบัญชี

หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายใน 30 มิถุนายน 2557 แต่หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ ข้าราชการที่เดิมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากต้องการเปลี่ยนใจมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. ก็สามารถเลือกสมัครเข้าได้ในครั้งนี้เช่นกัน

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมการในการให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญขึ้นแบบแสดงความประสงค์เพื่อกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิม โดยได้ยกร่างหลักเกณฑ์และปรับปรุงระบบการส่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ

**1 สมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจาก กบข. ได้หรือไม่?**

- (1) กรณียังรับราชการอยู่ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
- (2) กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ หากข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่า การแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลบังคับ

**2 สมาชิกจะได้รับเงินคืนจาก กบข. เมื่อไร?**

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

**3 สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะลาออก จะได้รับเงินอะไรจาก กบข. และกรมบัญชีกลาง?**

1. รับเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ จาก กบข.
2. รับเงินบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 จากกรมบัญชีกลาง

**4 กรณีสมาชิกอื่นอันจะเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป จะได้รับอะไรจาก กบข. และกรมบัญชีกลาง?**

1. รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ จาก กบข.
2. รับเงินบำนาญ ตาม พรบ. กบข. พ.ศ. 2539 จากกรมบัญชีกลาง

**5 สมาชิก กบข. สามารถกำหนดเปรียบเทียบประมาณการเงินที่จะได้รับกรณี "อื่นอัน" เป็นสมาชิก กบข. และกรณี "ลาออก" ได้หรือไม่?**

เว็บไซต์ กบข. [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

**6 สมาชิก กบข. ที่เกษียณไปแล้ว และเลือกรับบำนาญสุทธ กบข. ต้องการแสดงความประสงค์รับบำนาญสุทธเดิม ต้องทำอย่างไร?**

สมาชิก กบข. ที่เกษียณไปแล้วสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสุทธเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายใน 30 มิถุนายน 2557 แต่หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่า การแสดงความประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ

**7 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และไม่ได้ออกรับบำนาญ กบข. สามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่?**

สามารถเลือกสมัครได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนด

**8 สมาชิก กบข. และผู้รับบำนาญ จะต้องแจ้งความประสงค์ลาออกที่ไหน และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?**

ขั้นตอน และวิธีการแสดงความประสงค์ลาออกเพื่อรับบำนาญสุทธเดิม จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมบัญชีกลาง

กองบริหารงานบุคคล : เป็นผู้บริหารมีอาชีพ พร้อมนำพหุคุณากรสู่เป้าหมายสูงสุด

เผยแพร่โดย นายวิรัช คาใส นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. ๐ - ๕๕๕๑ - ๖๖๐๑ - ๓๑ ต่อ ๑๖๔๕